



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สหกรณ์ในเขตกรุงเทพฯ จับมือสร้างเครือข่ายเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส่งตัวแทนดูงานศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรวมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวแทนสหกรณ์ในเขตกรุงเทพฯ ร่วมมือสร้างเครือข่ายเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยทางสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ๑๐ สหกรณ์ จำนวน ๒๐ คน เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน้อมนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์และการประกอบอาชีพ พร้อมนำคณะตัวแทนสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรวมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ





นางรัชนิพร พิงประสพ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเกิดกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นเครือข่าย และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี บนพื้นฐานของการมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องและลึกซึ้ง รู้เท่าทันสถานการณ์ รวมถึงเกิดการพัฒนาและสร้างคน ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างผู้นำที่จะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนมากขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สมาชิกสหกรณ์รายอื่นๆ ได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ การดำรงชีพในชีวิตประจำวันของครัวเรือนและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ได้มีการนำตัวแทนของสหกรณ์ ๑๐ แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรหนองแขมบางขุนเทียน จำกัด สหกรณ์การเกษตรภาษีเจริญ จำกัด กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางแคเหนือ สหกรณ์การเกษตรบางขุนเทียน จำกัด สหกรณ์เคหสถานศิริรินทร์และเพื่อน จำกัด สหกรณ์เคหสถานชุมชนกองขยะหนองแขม จำกัด สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนสวนพลู จำกัด สหกรณ์เคหสถานคลองบางพราน จำกัด สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงประชาสามัคคี จำกัด และสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงวิมานทอง จำกัด เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรกรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ซึ่งสถานที่ดังกล่าวได้รับสนองงานตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับแต่ ปี ๒๕๒๘ เป็นต้นมา ในด้าน การศึกษาวิจัยด้านการปรับปรุงดินเพื่อแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม รวมทั้งเทคนิคการเพาะปลูกพืชผักต่างๆ ด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นให้ประชาชนพึ่งตนเองด้วยอาชีพเกษตรกรรมที่ปลอดภัย การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จริง เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยึดเป็นแนวทางในการพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้มีความกินดีอยู่ดี มีความเข้มแข็งและมั่นคงได้ในที่สุด